

"ธีระเกียรติ" มั่นใจเด็กถูกทางเปิดกว้างสาขาอื่นสอบครูได้

นำเสนอเมื่อ : 23 มี.ค. 2560

"ธีระเกียรติ" ยกเหตุผลเปิดกว้างให้คนจบสาขาอื่นสอบแข่งขันเป็นครู บัดเคลียร์อะไรกับใคร ถ้ามีปัญหาทำเรื่องร้องเรียนมาได้ เนะสถาบันผลิตครูคุยเรื่องมาตรฐานการผลิตกับคุรุสภา

วันนี้(23 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่นักวิชาการด้านการศึกษา กลุ่มคณะบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ออกมาคัดค้านกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ ว่า ทำให้เด็กที่เรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี เสียสิทธิ์ ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะโรงเรียนเอกชนก็เปิดรับผู้ที่จบปริญญาตรีคณะ/สาขาอื่นมาเป็นครู การคัดเลือกครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือ โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ก็เปิดกว้างรับเด็กที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นมาสมัครสอบแข่งขันเป็นครูได้ ดังนั้นกรณีเด็กเรียน 4 ปี หรือ 5 ปี มีความรู้สึกกันมาตลอด แต่ครั้งนี้ถือวาทีกว่า เพราะให้มีการสอบที่วัดความเป็นครูรวมอยู่ด้วย ซึ่งแม่ผู้ที่จบจากสาขาอื่น จะสอบขึ้นบัญชีเป็นครูผู้ช่วยได้ แต่ก็ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในทันที เพราะต้องเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดก่อน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องสิทธิในการสอบ ส่วนประเด็นที่เด็กเรียนครูหลักสูตร 5 ปี จะได้สอบซีกกว่าเด็กที่เรียน 4 ปี เป็นเรื่องมาตรฐานการเรียน ซึ่งหนึ่งในข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา ที่นักวิชาการเสนอมามากคือ ให้ออกแบบการผลิตครูทั้งระบบ ว่า การผลิตครูจำเป็นต้องฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเหมือนสมัยก่อนหรือไม่ สถาบันผลิตครูต้องไปหารีหรือร่วมกับคุรุสภา ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลมาตรฐานการผลิตครู หากคิดว่าสามารถผลิตครูให้ได้มาตรฐาน ตามที่คุรุสภากำหนดภายใน 4 ปี ก็เปิดสอน 4 ปี อย่านำประเด็น 4 ปี 5 ปีมาเถียงกัน ส่วนที่ว่าปัจจุบันครูไม่ได้ขาดแคลนมากนักก็ไม่จริง เพราะ สพฐ.มีขอมูลน้อย

"ผมอยากให้เราช่วยกันแก้ปัญหา ไม่ใช่โยนความอย่างเดียว และผมคงไม่ไปเคลียร์อะไรกับใคร ถ้ามีอะไรก็ขอให้ทำเรื่องร้องเรียนมา จะได้แก้ไขปัญหาก็ถูกทาง เรื่องนี้เป็นเรื่องของการคัดเลือกคน เช่น ผมเป็นเจ้าของโรงเรียน ผมอยากหาคนมาสอนเด็กในโรงเรียน และผมทำถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ทำไม่ต้องไปเคลียร์กับใคร สถาบันผลิตครูต่างหากที่ต้องไปเคลียร์กับคุรุสภาเรื่องมาตรฐานการผลิตถ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันกับการแข่งขันของโลก" นพ.ธีระเกียรติกล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 15.06 น.](#)